



เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 57 ผู้จัดการนายมานัส บรรจงใหม่ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต 40,500 บาทให้กับทายาทนางสาวรัตนมน สมทรัพย์ จำนวนเงิน 50,000 บาท

# ปิดฝุ่น ระเบียบ และแนวปฏิบัติสมาชิก อัคราจ้าง เอกชน คาคเสรีจัส เดือนกุมภาพันธ์ นี้

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงสถาบันทาง การเงิน ความคล่องของเงินหมุนเวียนรวมถึงงานนโยบายและปัญหาอุปสรรคในรอบเดือนที่ผ่านมา ซึ่ง นายบัณฑิตย์ กองกุล ประธานฯ มีแนวนโยบายชัดเจนที่จะแก้ปัญหาโดยนำความต้องการของสมาชิกส่วนรวมมาตั้งและดูผลรวมทั้งหมดว่าจะส่งผลด้านบวกมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการบริหารสหกรณ์ฯในยุคปัจจุบันสหกรณ์ฯส่วนใหญ่มีกำไรประสบปัญหาไม่แพ้กัน ขึ้นอยู่กับบริหารของแต่ละสหกรณ์ฯ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากสภาพคล่อง การชำระหนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่เกิดจากสมาชิกที่มีฐานะมาจากลูกจ้างรายเดือน และสมาชิกบางส่วนมีรายได้ไม่แน่นอน และมั่นคง นายบัณฑิตย์ กองกุล ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สาธารณชนครุณหว่ากำลังแก้ไขระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกรวมถึงการกู้เงิน เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิก ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสหกรณ์ฯจะรีบแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์พร้อมแนวปฏิบัติแล้ว



สมาชิกติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัตินภัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557

ชุดที่ 55 ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  
www.ntbcoop.com  
**สหกรณ์ครุณห**  
มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ  
email: ntbcoop@hotmail.co.th

## สหกรณ์ฯจ่ายเงินกู้ปกติ

ข่าวหนาหู บางคนเอาเรื่องสหกรณ์ฯอื่นมาบอกเหตุการณบ้านเมือง ชาวนาไม่ได้รับเงิน ออมสินไม่ให้ ธกส. กู้ สมาชิกถอนเงิน ทุกเรื่องจริงหรือไม่จริงนั้น เป็นเรื่องการเมืองแล้วแต่ละคนจะไตร่ตรอง แต่ที่ว่าหนาหูก็มีข่าวออกมาว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครุณหที่เงินหมด คนกู้ไม่ได้เงินเงินหมดแล้ว บางคนไม่ได้ใคร่ตรองถอนเงินออกไปก็มี บางรายปิดบัญชีก็มี ซึ่งข้อเท็จจริงเงินยังมี (อย่าเอาเรื่องประกันข้าวหรืออย่างอื่นมาผูก รวมจนไม่รู้ว่าจะเรื่องอะไรของใคร ระดับใด (สหกรณ์ฯเรามีได้รับจ้างอง หรือประกันราคาข้าว) ปัญหาที่มีอยู่ว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาต้อง ใช้เงินเป็นจำนวนมากในการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้สมาชิก ซึ่งปกติเดือนที่ปิดบัญชีจะงดให้กู้ (แต่ปีนี้มิได้แจ้งงดให้กู้) และในขณะที่เดียวกัน ปีนี้ยอดขอกู้ในเดือนมกราคม 57 ยังมียอดสูงกว่าทุกปี จะด้วยเหตุผลใดก็ตามผลกระทบต้องเกิดขึ้น คือจ่ายเป็นระยะของแต่ละประเภทเหมือนทยอยจ่ายก็ว่าได้ จะด้วยคำว่าทยอย เป็นคำคูนหู ที่ไม่ล่อกดี เช่น ทยอยจ่ายค่าประกันราคาข้าว เลยเอามาพันกันกับสหกรณ์ฯ เลยกลายเป็นข่าวลือว่า สหกรณ์ฯเงินหมดไม่มีจ่ายให้เพื่อนสมาชิก ประธานบัณฑิตย์ กองกุล ให้สัญญาให้กับสมาชิกว่าผู้ยื่นคำร้องขอกู้ และมีคุณสมบัติครบถูกต้องได้รับเงินกู้แน่นอนครับ

## บก.งง จั่วหัวผิด วันสิ้นสุด โครงการฯ 3



นายปัญญา เนื่องฤทธิ บรรณาธิการวารสารสหกรณ์ฯ งง ก่อนให้สัมภาษณ์กรณีจั่วหัวข่าวโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงโครงการ 3 ผลตอบแทน 4% - 5% ตรงวันเริ่มโครงการฯ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มิถุนายน 2557 ว่าไม่ตรงกับป้ายประกาศหน้าสหกรณ์ฯและวันสิ้นสุด 31 มิถุนายน 2557 นั้นไม่ตรง ซึ่งได้จั่วหัวผิด ไม่ตรงกับประกาศจริง บรรณาธิการได้แจ้งให้ทราบว่าเกิดความผิดพลาดในการสื่อความหมายไม่ตรงกับโรงพิมพ์ในขั้นตอนตรวจฉบับร่าง และไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังงี้ถ้ามิถุนายน มีถึง 31 วัน ถ้าคิดอีกทีก็ตีเหมือนกันทำให้สมาชิกจำได้แม่นว่าไม่ใช่ 31 มิถุนายนจริงๆแล้ว เป็น 31 มีนาคม 2557 คิดไปคิดมาก็เข้าใจ บางคนมากระซิบถามบรรณาธิการว่าเป็นเทคนิคการให้ข่าวหรือไ้ นายปัญญา เนื่องฤทธิ หัวร่อเสียงดัง “อะไรจะขนาดนั้น” แค่นี้ก็ต้องยกมือขอโทษเขาที่บ้านทั่วเมืองแล้ว “ยิ้มอย่างคนรับผิดชอบที่ดีที่สุด”





## ประธานแถลง

บดินทร์ย์ กองกุล 087-094-5203

สวัสดิ์ศรีรับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุบุรี จำกัด มีเรื่องแก้ไขและขอภัยจากบทความของผมนฉบับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่เขียนว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในการบริหารงานของคณะกรรมการ แต่ปรากฏว่าในวารสารไม่มีรายละเอียดฉบับนี้ลงรายละเอียดให้แล้วนะครับว่ากรรมการคนใดดำรงตำแหน่งอะไรในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ สำหรับฉบับนี้มีข่าวสารและความเคลื่อนไหวในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบดังนั้นก็ครับ

**ประการแรก** เรื่องการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ ซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราทยอยปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก ทั้งนี้สาเหตุสำคัญก็มาจากช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมสหกรณ์ฯต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก ซึ่งโดยปกติแล้วในช่วงเดือนมกราคมสหกรณ์ฯจะรับคำร้องขอเงินของสมาชิก แต่ในปีที่เราไม่ได้แจ้งงด ประกอบกับในเดือนมกราคมมีสมาชิกยื่นคำร้องขอเงินเข้ามามาก อาจเป็นเพราะเป็นช่วงต้นปีสมาชิกมีความจำเป็นต้องใช้เงิน สหกรณ์ฯจึงมีความจำเป็นต้องทยอยจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก แต่ยืนยันกับสมาชิกว่าผู้ที่ยื่นคำร้องขอกู้ และมีคุณสมบัติครบถูกต้องได้รับเงินกู้แน่นอนครับ

**ประการที่สอง** เรื่องเกี่ยวกับสมาชิกที่เป็นอัตราจ้างทุกสังกัดและครูโรงเรียนเอกชนที่มีอายุน้อย (ไม่เกิน 5 ปี) ขณะนี้ทางสหกรณ์ฯกำลังมีการแก้ไขระเบียบและกำหนดแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกรวมถึงการกู้เงินเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิก เหตุผลที่สำคัญที่ต้องมีการแก้ไขระเบียบและแนวปฏิบัติก็คือสมาชิกบางส่วนของกลุ่มดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ และอยู่ในระหว่างที่ถูกสหกรณ์ฯฟ้องร้องดำเนินคดีมากพอสมควร ทั้งนี้เป็นเพราะระเบียบและแนวปฏิบัติเดิมเกี่ยวกับการกู้เงินใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเดียวกับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและครูเอกชนที่มีอายุน้อยมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ในเรื่องของสมาชิกที่เป็นอัตราจ้างโดยเฉพาะอัตราจ้างที่มีสัญญาปีต่อปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครุบุรีหลายจังหวัดจะไม่เปิดโอกาสให้เข้าเป็นสมาชิก แต่ของนครบุรีเราเปิดโอกาสให้เข้าเป็นสมาชิกได้ แต่ไม่มีการออกระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินไว้เป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ อย่างไรก็ตามเราคงเปิดโอกาสให้อัตราจ้างเข้าเป็นสมาชิกได้ แต่จะมีการกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสหกรณ์ฯจะรีบแจ้งให้สมาชิกกลุ่มดังกล่าวทราบโดยเร็ว ทั้งนี้คงไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

**ประการที่สาม** เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี

สลาภกีนแบ่งรัฐบาล ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า คดียังอยู่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยฝ่ายจำเลย (บริษัทเทวสิทธิ์กับพวก) อยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งทางสหกรณ์ฯได้มอบให้นิติกรและทนายติดตามดำเนินคดีอย่างใกล้ชิด ในเรื่องนี้เราจะรายงานความคืบหน้าให้สมาชิกทราบทุกเดือน

ประการต่อมาคือผลประกอบการในรอบปี 2557 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา จากการที่เราบริหารงานโดยยึดข้อบังคับและระเบียบประกอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือย ทำให้ไตรมาสแรกของปี (พ.ย. 56 - ม.ค. 57) เรามีกำไร 52.8 ล้านบาท คงเป็นข้อดีสำหรับสมาชิกโดยทั่วกันนะครับ

ในเรื่องการบริหารงานภายในสำนักงานสหกรณ์ฯขณะนี้กำลังสมาชิกขึ้นไปใช้บริการบนสำนักงานสหกรณ์ฯจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง **ประการแรก** เราได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อให้บริการกับสมาชิกในการใช้บริการทดแทนเครื่องเดิมซึ่งไม่คล่องตัว เครื่องรุ่นใหม่จะทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการด้านต่างๆในสหกรณ์ฯ **ประการที่สอง** เราได้มีกำหนดฝ่ายต่างๆขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานและการให้บริการ รวมทั้งมีการแต่งตั้งรองผู้จัดการเพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือคุณปริดา ทับทิมไสย ทำให้เรามีรองผู้จัดการ 2 คน เพื่อดูแลกำกับงานในสหกรณ์ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในส่วนฝ่ายต่างๆเราได้กำหนดฝ่ายเพิ่มขึ้นอีก 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายข้อมูลและประมวลผล กับฝ่ายกฎหมาย ดังนั้นการแบ่งงานในสหกรณ์ฯจะแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายอำนวยการและสวัสดิการสมาชิก
2. ฝ่ายการเงิน
3. ฝ่ายบัญชี
4. ฝ่ายข้อมูลและประมวลผล
5. ฝ่ายสินเชื่อ
6. ฝ่ายกฎหมาย

โดยฝ่ายบัญชี ฝ่ายข้อมูล และฝ่ายกฎหมาย เราได้ย้ายขึ้นไปปฏิบัติงานบนชั้น 3 เพื่อให้สถานที่ชั้น 2 มีพื้นที่ให้บริการกับสมาชิกได้อย่างเพียงพอ

**ประการสุดท้าย**ที่ต้องเรียนกับสมาชิกก็คือขณะนี้สหกรณ์ฯเราได้เปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบ็ญสูง (โครงการ 3) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% สูงสุด 5% โดยเฉลี่ย 4.5% เป็นโครงการเงินฝากที่ทางสหกรณ์ฯเปิดโอกาสให้สมาชิกทั้งสามัญและสมทบที่มีฐานะทางการเงินที่ดี ได้มีโอกาสสามารถร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯ ผลประโยชน์ที่ได้ (ดอกเบ็ญ) ก็ไม่ต้องเสียภาษี เรากำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาในการฝาก 3 ปี เป็น 4 ช่วงๆละ 9 เดือน สมาชิกสามารถถอนดอกเบ็ญไปใช้ก่อนได้เมื่อครบกำหนด หรือจะฝากสมทบรวมเป็นเงินต้นก็ได้

ทั้งหมดที่นำเรียนมาก็คงเป็นข่าวสารและความเคลื่อนไหวในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบแล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าขอให้ โชคดี มีความสุขทุกคนนะครับ



สวัสดิ์ศรีสมาชิกทุกท่าน ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันพระใหญ่ ชาวพุทธคงได้มีโอกาสไปทำบุญและเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน เพื่อสืบสานประเพณีต่อไปให้ยั่งยืนและเป็นมงคลกับชีวิต

สมาชิกครับ สหกรณ์ฯเราเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ผมจึงขอเชิญชวนให้สมาชิกมาทำการออมกับสหกรณ์ฯ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2557 สหกรณ์ฯได้เปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี๋ยสูงโครงการ 3 ชั้น อัตราดอกเบี๋ยอยู่ที่ 4.00 - 5.00 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการออมในช่วงระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันแนวโน้มอัตราดอกเบี๋ยเงินฝากสำหรับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ไม่สามารถขยับได้มากกว่าตามประกาศของธนาคาร เนื่องจากปัจจัยในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของบ้านเมืองและอัตราการลงทุนในตลาดโลกในตลาดหุ้น จะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาติ ต่างทยอยเทขายหุ้นและนำเงินของตนเองกลับไปต่างประเทศเกือบจะหมดอยู่แล้ว เนื่องจากไม่มีความมั่นใจในการลงทุนในบ้านเรา แต่สำหรับสหกรณ์ฯทางคณะกรรมการชุดที่ 55 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมของสมาชิก และเป็นการระดมทุนภายในของสมาชิกเราเอง แทนที่เราจะนำดอกเบี๋ยเงินกู้ไปจ่ายในธนาคารต่างๆเราน่ากลับมาให้สมาชิกเราเองดีกว่า สมาชิกหน้าตาสดใส สหกรณ์ฯก็มีความมั่นคง

โครงการออมทรัพย์รับดอกเบี๋ยสูงนี้ ยังมีรางวัลขอบคุณให้กับผู้ฝากที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีตั้งแต่ เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าวอัตโนมัติ กระจกน้ำร้อน พัดลม เตาไรต์ไอ้ น้ำ สหกรณ์ฯจัดให้ถึง 10 รางวัล นอกจากนี้จะได้รับอัตราดอกเบี๋ยที่สูงกว่าธนาคารทั่วไปแล้วยังอาจได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปใช้ที่บ้านได้อีก โชคดี 2 ชั้น เลยครับ สนใจติดต่อได้ที่สหกรณ์ฯทุกวันทำการ สอบถามข้อมูลหรือดูจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯได้ครับ ถึงวันที่เขียนต้นฉบับนี้ มีผู้ฝากเข้าร่วมโครงการแล้วเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท นับว่าเป็นที่น่าภูมิใจที่สมาชิกให้ความสำคัญของการออมกับสหกรณ์ฯครับ

เราชาวสหกรณ์ฯควรสร้างวินัยทางการเงิน โดยทำการออมและให้ความสำคัญของวินัยทางการเงิน นอกจากจะช่วยให้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะยาวแล้ว ยังช่วยให้สามารถผ่านพ้นในช่วงเศรษฐกิจชะลอเช่นนี้ได้อย่างสบายอีกด้วย

**การออมวิธีที่ง่ายที่สุด คือการเก็บก่อนใช้ อย่างน้อย**



**คุยกับผู้จัดการ**

มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนม จำกัด

**แค่เดือนละ 10% ของรายได้ ยิ่งออมเร็วก็เก็บได้มากเท่านั้น** นอกจากเก็บเดือนละ 10% หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้จ่าย อาจจะเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้ ทุกครั้งที่ใช้จ่าย ต้องเก็บเงินเพิ่มให้ได้ 10% เช่น ชื้อของ 1,000 บาท ก็ต้องออมเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อเริ่มทำก็จะอยู่ตัวและมีวินัยมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการออมมากขึ้นได้

แต่หากคุณไม่ยอมให้เงินออมของคุณต้องหมดไป ให้แบ่งเงินออมเป็น 4 บัญชี โดยแยกแต่ละบัญชีตามวัตถุประสงค์การออมให้ชัดเจน เช่น บัญชีฉุกเฉิน ที่เงินก้อนนี้เก็บไว้รับมือกับเรื่องราวไม่คาดฝันต่างๆในชีวิต ซึ่งควรเก็บเงินก้อนนี้ติดบัญชีไว้สัก 6 เท่าของค่าใช้จ่าย หากเข้าตาจนก็น่าจะพอเยียวยาชีวิตคุณได้บ้าง

**บัญชีที่ 2 คือ “บัญชีเงินออม : ระยะสั้นถึงระยะยาว”**

เป็นเงินให้สามารถทำตามความฝัน หากจะเก็บเงินซื้อบ้าน ดาวน์รถ ท่องเที่ยว ควรจะมีเงินออมส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นบันไดให้คุณก้าวเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ

**บัญชีที่ 3 คือ “บัญชีเงินออม : ระยะยาว”** เป็นบัญชีเงินออมเพื่อเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ โดยต้องใช้ความตั้งใจและวินัยในการออมสูง จึงต้องกันเงินไว้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ

และไม่ถอนเงินก้อนนี้ไปใช้เด็ดขาด และ**บัญชีที่ 4 คือ “บัญชีเพื่อการลงทุน”** โดยบัญชีนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งทยอยนำเงินเข้าและเมื่อมีเงินเป็นกอบเป็นกำ ค่อยถอนไปลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่า

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของใครจะจัดสรรเงินออมเข้าบัญชีไหนมากบัญชีไหนน้อยนั้น ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว คงเป็นเรื่องที่ต้องวางแผน แต่ที่แน่ๆ เมื่อคิดจะออมก็ต้องออมแบบไม่มีเงื่อนไข ออมแบบมีวินัย ไม่ฝัดวันประกันพรุ่ง ที่สำคัญต้องหมั่น **“ทำบัญชีรับจ่าย”** เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วย

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ





## รายงาน

### จากห้องประชุม

อภิวัดน์ จอนแจ้ง 093-325-6199

#### สวัสดิ์ศรีครบ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน

วารสาร “สหกรณ์คุณนท” ฉบับนี้ต้องมีข่าวจากห้องประชุมที่สำคัญ ๆ มาบอกเล่าให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบอีกเช่นเคย ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์บางท่านที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รวม 3 ราย ได้แก่ 1) คุณปริดา ทับทิมไสย ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้ปรับปรุงตำแหน่งใหม่เป็น รองผู้จัดการ 2) คุณไพบุลย์ ปิ่นมังกร นิติกร ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย” 3) คุณสุนันหา เจ้าหน้าที่บัญชี ได้รับมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่ง “หัวหน้าฝ่ายบัญชี” ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 17 และตามโครงสร้างการบริหารงานภายในสหกรณ์ฯ ใหม่ กล่าวคือ โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานใหม่นั้น จะมีรองผู้จัดการ 2 คน คือ คุณณกวรรณ เกิดนวล (รอง ผจก. 1) ดูแลฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อ และฝ่ายกฎหมาย ส่วนคุณปริดา ทับทิมไสย (รอง ผจก.2) ดูแลฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายข้อมูล-ประมวลผลคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุด 55 พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างใหม่นี้ จะช่วยให้การดำเนินงานของสหกรณ์รวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้รวดเร็ว ละเอียด รอบคอบ มากขึ้น

ในส่วนของเรื่องสำคัญๆ ที่จะขอแนะนำเรียนให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบต่อไป คือ

**เรื่องแรก** เป็นเรื่องความคืบหน้ากรณี “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น” ครับ เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 กระผมและผู้จัดการฯ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ไปประชุมที่ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังและร่วมพิจารณาร่างแผนฟื้นฟูที่คณะกรรมการดำเนินการ (ชั่วคราว) ได้จัดทำขึ้น เพื่อยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง และเมื่อศาลพิจารณาแล้วก็จะต้องแต่งตั้งคณะทำงานอีกคณะหนึ่งเพื่อตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ของแผนฟื้นฟูนี้ และเมื่อผ่านขั้นตอนของศาลเรียบร้อยแล้ว นั้นหมายความว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น” จะได้นำแผนฟื้นฟูนี้ไปดำเนินการบริหารจัดการ โดยจะใช้เวลา 10 ปี ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ (ชั่วคราว) แจ้งกับที่ประชุมว่าในปีที่ 4 ก็จะเริ่มทยอยใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้บางส่วน เพียงแต่ระยะนี้ขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเพิ่งฟ้องร้องดำเนินคดีเลย เพราะเวลานี้ “สหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนคลองจั่น” ถูกฟ้องร้องแล้วว่าร้อยคดี สำหรับกรณีนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ได้แจ้งกับที่ประชุมว่าจะยังไม่ให้มีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก็เป็นที่สบายใจได้กับเจ้าหน้าที่ทุกรายว่าจะได้ทรัพย์สินคืนแน่นอน เพียงแต่ต้องใช้ความอดทน รอ รอ รอไปก่อนไม่เกินสิบปีนะครับ กรณีนี้ถ้าจะเอาเราทำเป็น “กรณีศึกษา” หรือไม่ใช่เป็นบทเรียนกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนว่า “สาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไร” ทำไม “อดีตประธานกรรมการและพวกใน สค.คลองจั่น” จึงเข้าไปพัวพันกับเงินของสหกรณ์ฯ ถึง 16,000 ล้านบาท จนกระทั่งเสือนางการสหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั่งสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้หายความมุ่งมั่นและความพยายามในการบริหารจัดการตามขอบวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของกฎหมายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ก็คือ การสำรองเงินสำหรับสมาชิกหลายรายที่จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภายหลังการประกาศผลประกอบการประจำปี ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ฯ ได้สำรองเงินไว้มากพอสมควร เพราะเราทราบดีว่า ผลประกอบการประจำปีของเราแม้ว่าจะสูงกว่าปีที่แล้ว (ปี 2556 สูงกว่าปี 2555) แต่เนื่องจากสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 2 รายการ คือ การสำรองเงินกรณีแชร์สลากกินแบ่งรัฐบาลกับกรณีสมาชิกไม่ส่งชำระหนี้ บางรายแม้ว่าศาลพิพากษาแล้วก็ไม่ปฏิบัติตาม ทำให้สหกรณ์ฯ มีเงินเหลือสำหรับปันผล-เฉลี่ยคืนน้อยลง และก็เป็นดังที่คาดการณ์ไว้ครับ เฉพาะในเดือนมกราคมที่ผ่านมาสมาชิกได้ยื่นคำร้องขอลาออกจำนวนมาก รวมเป็นเงินประมาณ 70 ล้านบาทเศษ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ สหกรณ์ฯ ได้เตรียมสำรองเงินไว้แล้ว เพียงแต่เราเสียดายสมาชิกครับ เหมือนกับว่าสามีกกรรยาอยู่ร่วมกันมาดี ๆ ปุบปับ อีกฝ่ายมาขอหย่าซะแล้ว ดินะว่าฝ่ายถูกขอหย่ามีล้างสังข์เหรณ เพราะรู้ตัวดีว่าเราให้ความสุขกับเขาไม่พอ สนิมนี้ไปว่าเขาอยู่กับเราเพราะต้องการความสุขเพียงอย่างเดียว ไม่ได้รักเราจริง ก็ต้องทำใจครับ สำหรับรายที่ยังไม่ได้ขอหย่า ก็ต้องขอขอบคุณมากๆ และขอบอกว่า “ซึ่งในน้ำใจจริงๆ” ครับ

**เรื่องที่สาม** ที่ต้องบอกเล่าสู่เพื่อนสมาชิกทุกท่าน คือ “การส่งเสริมการออม” ครับ ตามคำร้องขอของเพื่อนสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2557 สหกรณ์ฯ เปิดบริการซื้อหุ้นเพิ่มหรือการฝากเงินประเภทออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงอีกครั้งหนึ่ง สมาชิกหลายท่านได้เฮเลยครับ เพราะร้องขอมานานอย่าลืมนะครับ เราเปิดโครงการสิ้นเดือนมีนาคมนี้แน่ครับ

**เรื่องที่สี่** เป็นเรื่องการจัดสำนักงานสหกรณ์ฯ ตามโครงสร้างการบริหารจัดการแบบใหม่ สมาชิกหลายท่านอาจสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของเราหายไปไหนหลายคนใช่ไหมครับ ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับ เราให้เขาขึ้นไปอยู่ชั้นสามครับ โดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่ต้องให้บริการโดยตรงกับสมาชิกเป็นหลัก เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายข้อมูล-ประมวลผล

(ต่อหน้า 5)



(ต่อจากหน้า 4)

และฝ่ายกฎหมาย ต่อไปสมาชิกที่จะพบฝ่ายกฎหมายจะได้เดินไปขึ้นลิฟท์ไปพบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายแบบเดียวกันได้เลข...คงจะดีนะครับ

**เรื่องสุดท้าย**ที่จะบอกเล่าให้ท่านสมาชิกทราบ คือเรื่องของการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ โดยจะเน้นการอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้ท่านสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องจ้อหรือรอเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เมื่อผ่านการอบรมแล้วหากท่านไม่เข้าไปประกอบเป็นอาชีพเสริม ท่านก็อาจนำไปขยายผลสู่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นวิทยาทานต่อไป ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ของท่าน ผอ.วิมล บรรณะทอง นะครับ

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กระผมได้ทราบว่ามีสมาชิกขอรับเงินสงเคราะห์อุปัติเหตุกันถึง 8 ราย ก็แสดงว่าเรายังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตยามปกติให้มากขึ้นอีกนะครับ กระผมขอเอาใจช่วยนะครับ สมาชิกที่ประสบอุปัติเหตุก็ขอให้หายเป็นปกติไว้นะครับ ส่วนสมาชิกที่เป็นปกติสบายดีอยู่แล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สวัสดีครับ

**เรื่อง สมาชิกประสบอุปัติเหตุ จำนวน 8 ราย คือ**

ที่	ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	โรงเรียน/หน่วยงาน	ประสบอุปัติเหตุ
1	4134	นางสาวเรณู ภูหิรัญย์	โรงเรียนวัดศิลาเงิน	ล้ม,กระดูกต้นแขนซ้ายหัก
2	7770	นางฉวีวรรดา นคราศิรินทร์	บ้านญาติ เขต 1	ล้ม,ข้อเท้าขวาแตก
3	18506	นางสาวสมพร คุ้มวณิชย์	..	ล้ม,กระดูกนิ้วก้อยขวาแตกหัก
4	7043	นางเกษกระแสน์ แม่พร	..	ล้ม,กระดูกเชิงกรานหัก
5	17800	นายคมสัน คงยศดี	ร.ร.วัดแจ้งศิริสังพันธ์	จักรยานยนต์ล้ม,ศรีษะแตก
6	5425	นายพิรเดช พงศ์วามสง่า	ร.ร.จันทร์ทองเยี่ยม	ล้ม,กระดูกข้อมือขวาหัก
7	6925	นางสาวศิริสุข ฤทธิเดช	บ้านญาติ เขต 1	จักรยานยนต์ล้ม,กระดูกข้อมือขวาหัก
8	7178	นายธีรพล จันทร์นิจ	โรงเรียนปากเกร็ด	ล้มในห้องน้ำ ,เอ็นข้อเท้าซ้ายอักเสบ

(ฝ่ายอำนวยการ ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุปัติเหตุ พ.ศ. 2551) ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 4 รายละ จำนวน 3,000 บาท



# "เมื่อไหร่ จะพ้นทุกข์ ตอนที่ 1"

สวัสดิ์ศรีครับ เพื่อนๆ พี่น้อง ผองสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ป่านนี้คงได้ใช้เงินปันผลพร้อมเงินเฉลี่ยคืนกันไปแล้ว ส่วนใครจะได้รับเงินปันผลอย่างเดียว (คือไม่กู้เลย) หรือใครจะได้รับทั้ง 2 ส่วน คือได้ทั้งปันผลและเฉลี่ยคืน ก็เพราะว่าได้ร่วมทำกิจกรรมในการกู้ยืมเงินไปทำประโยชน์อะไรและใช้เงินอย่างไรที่ข้างเกิด (อย่ากู้เงินอ้างว่าไปทำอย่างหนึ่งแต่กลับไม่ทำตามวัตถุประสงค์ในการกู้ ผิดระเบียบของสหกรณ์นะครับ ตามระเบียบให้เรียกคืนเงินนะครับ

จะมีบางคนก็ตามระเบียบสหกรณ์ไม่ให้อำนาจเงินปันผล และเฉลี่ยคืน คือคนที่กู้ยืมเงินสหกรณ์ไปแล้วไม่ยอมส่งชำระหนี้เงินกู้ค้างต้นค้างดอก อย่างนี้สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินตอบแทนให้ได้เลยนะครับ หลายฉบับที่ผ่านมาผมให้ความรู้ทางธรรมมาที่หลายตอนแล้ว ฉบับนี้ขอนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์มาบอกกล่าวแก่สมาชิกบ้าง เราต้องรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้แจ้งจะได้ทำสิ่งใดก็ถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น

ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้เงินปันผลมาก เพราะท่านไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไร ได้เงินจากการร่วมถือหุ้นอย่างเดียว ได้มากได้น้อยต่างกันตามมูลค่าของหุ้นที่ถืออยู่เป็นเวลานานน้อยกว่า 8 เดือนในรอบปีบัญชีนั้น ท่านที่หวังไว้ว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้แล้วได้น้อย ก็คงไม่พอใจและน้อยใจจะถอนเงินไปฝากที่อื่นที่หาให้ได้ดอกเบี้ยมาก ก็คงต้องทำความเข้าใจว่า สหกรณ์คือการร่วมกันคิดร่วมกันทำให้เกิดความเจริญในทางทรัพย์ ที่ผ่านมาเมื่อเราช่วยกันดูแลองค์กรสหกรณ์ของเราที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรคือการช่วยเก็บออมเงินให้สมาชิก คือการถือหุ้นกันมากกว่าการกู้ แต่ในสภาพปัจจุบันสหกรณ์กลายเป็นแหล่งเงินกู้ที่กู้ได้ง่าย กู้แล้วขาดการชำระหนี้กันก็เยอะ ต้องตั้งงบประมาณในการติดตามหนี้สินกันค่อนข้างมาก พอยื่นฟ้องแพ่งไปที่ศาลก็ต้องวางเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินส่วนนี้เราไปติดอยู่ที่ศาลจนกว่าคดีฟ้องร้องยุติ ศาลสั่งบังคับคดี จึงได้เงินส่วนนี้คืน ซึ่งส่วนมาก 100 % ศาลสั่งบังคับคดีให้สหกรณ์ฯเป็นฝ่ายชนะคดีทั้งนั้น เพราะเงื่อนไขสัญญาเงินกู้มันเป็นหลักฐานอยู่ และผู้กู้ไม่เข้าใจว่าเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้แล้วตามกฎหมายให้ปรับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาร้อยละ 6 ขึ้นไปถึงร้อยละ 15 และจะต้องจ่ายค่าทนายความในการฟ้องร้องด้วย จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟ้องศาล ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลอีก สรุปแล้วสมาชิกไม่รู้ระเบียบเงื่อนไขกฎเกณฑ์ในการกู้เงินและไม่มีความรู้ความเข้าใจในการถูกดำเนินคดีทางศาล (ในการประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการในครั้งที่แล้วก่อนวารสารเดือน ธันวาคม จะออกและเมื่อการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว ผมมองเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกในเรื่องกฎระเบียบ หลักการของสหกรณ์แก่สมาชิก จึงขออนุญาตเขียนสิ่งที่สมาชิกควรได้รู้กฎระเบียบของสหกรณ์บ้าง ข้อสำคัญสมาชิกได้อ่านกันหรือเปล่า)

ในปีหน้าผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วว่าต้องติดตามหนี้ที่คาดว่าจะสูญให้ได้มากๆ ก่อนเกิดการเสียหายแก่



## ติดตามหนี้สิน หนี้ประชาชนไม่ได้

จรัส ตันศิริบุญย์ 081-428-7562

สหกรณ์ฯ เพราะที่ผ่านๆมาดูเหมือนว่าจะปล่อยปละละเลยในเรื่องการติดตามหนี้ที่จะสูญ และแนวโน้มจะเกิดการฟ้องร้องคดีกันค่อนข้างมาก เพราะผมบอกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่า ผมศึกษาการติดตามหนี้สินมาระยะเวลาหนึ่งได้พบว่าเพื่อนครูเป็นทุกที่กันเยอะ เพราะมีการให้กู้หลายสัญญาจนยอดรวมในการผ่อนชำระสูงจนเพื่อนสมาชิกส่งไม่ไหว กรรมการดำเนินการก็คิดโครงการสหกรณ์ขึ้นใจ 2 คือโครงการรวมหนี้ ให้ชำระดอกเบี้ยทั้งหมดทุกสัญญา กู้ แต่ให้ส่งเงินต้นน้อยลง จะได้มีเงินเหลือใช้เพิ่มขึ้น แต่ห้ามผิดนัดชำระหนี้ก็ และห้ามกู้อีก พร้อมทั้งต้องทำประกันเป็นเวลา 4 ปี ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า ทำไม สมาชิกต้องกู้กันเยอะมาก กรรมการที่ผ่านๆมา น่าจะระมัดระวังในปัญหาที่จะตามมาแก่เพื่อนสมาชิก มันมีสาเหตุปัจจัยอะไรให้ส่งเสริมสมาชิกเป็นหนี้เกินความจำเป็น ช่วยกันหาทางออกให้สมาชิกกันหน่อยเถอะ พูดกันตรงๆ พูดกันอย่างคนมีความจริงใจต่อกันดีกว่านะ กู้ได้หรือไม่ได้ ถ้าไปแล้วจะมีผลอย่างไรต่อสมาชิก ถ้าชำระหนี้ไม่ได้ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อตัวสมาชิกและองค์กร เมื่อผมอธิบายแก่สมาชิกให้เข้าใจ หลายคนบอกว่า "ถ้าอย่างนั้น ไม่กู้ดีกว่า" ผมว่ากรรมการควรดูแลสมาชิกอย่าปล่อยให้สมาชิกเดินไปแล้วได้รับอันตรายเลย มันทำให้เกิดวิบากกรรมแก่สมาชิกแก่ผู้ค้าประกัน และองค์กรของเราทุกๆคนนะครับ คิดว่าวารสารฉบับนี้คงออกใกล้ๆปีใหม่หรือหลังปีใหม่เล็กน้อย ก็ขออาราธนา อำนวยาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพ ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข มีโชคมีลาภ หมดยุติหมดสิ้นได้พบแต่สิ่งนำยินดีทุกๆคนเทอญ สวัสดิ์ศรีครับ

ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม ที่ดินโฉนดเลขที่ 7055 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เนื้อที่ 3 งาน 18 ตารางวา สภาพที่ดินเปล่า ถมแล้ว ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี 80,000 บาท ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 13 มี.ค. 57, นัดที่ 2 3 เม.ย. 57, นัดที่ 3 24 เม.ย. 57, นัดที่ 4 15 พ.ค. 54, นัดที่ 5 5 มิ.ย. 57  
ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ที่ดินโฉนดเลขที่ 53350 ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 24 ไร่ 86 ตารางวา สภาพที่ดินเปล่า ถมแล้ว ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี 2,092,176 บาท (นัดที่ 5 สามารถซื้อทรัพย์ในราคา 1,464,600 บาท) ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 3 เม.ย. 57, นัดที่ 2 24 เม.ย. 57, นัดที่ 3 15 พ.ค. 57, นัดที่ 4 5 มิ.ย. 57 นัดที่ 5 26 มิ.ย. 57  
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียด โปรดติดต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์นครพนม จำกัด โทร. 029698201-2, 025254270-5 ต่อ 213





**มุมน่านาญ**  
และ  
**ชมรมผู้สูงอายุ**  
สม จงดาว 086-787-5557

**ถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้**  
**เลขที่กรอกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ**  
**เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม**  
**เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500**  
**โทร. 02-636-1000**

สวัสดิ์ครับ พี่ เพื่อนๆ และน้องๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด ทุกท่าน เดือนแรก แห่งปีก็ได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วยังไม่ทันที่จะลืมแสงสีที่ประดับตกแต่งต้อนรับปีใหม่ 2557 เลยเดือนแห่งความรักของหนุ่มสาวและผู้เฒ่าผู้แก่ก็ก้าวเข้ามาแทนที่แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2557 ฉบับนี้จะไม่ขอพูดถึงเรื่องวันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชา แต่จะพูดถึงเรื่องการสรรหา (เลือกตั้ง) คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี ซึ่งจะว่างลงหลายตำแหน่งกันทีเดียว เพราะวันแห่งความรักและวันมาฆบูชา สมาชิกทุกท่านทราบดีกันอยู่แล้วว่ามีความพิเศษมากมายเพียงใด

ปี 2557 นี้ คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครุพนธ์บุรี จำกัด (ชั้น 4) เพื่อ 1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่แล้ว 2.รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี และ ฯลฯ 3.พิจารณาอนุมัติบุคคลและงบประมาณประจำปี 2557 4. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

จึงขอเชิญชวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรีทุกท่าน ได้สละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อจะได้พบปะสังสรรค์เสนอแนะแนวทาง ในการบริหารงาน ของคณะกรรมการให้สมาคมฯของเรานั้นคงยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกยาวนานตลอดไป และที่สำคัญที่สุดที่จะนำเสนอและเชิญชวนในวาระสรรหาประจำปีนี้ คือ ให้ไปช่วยกันลงรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการฯแทนตำแหน่งที่ว่าง เพราะครบกำหนดตามวาระถึง 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1. ตำแหน่งนายกสมาคมฯ
2. ตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ
3. ตำแหน่งนายทะเบียน
4. ตำแหน่งเหรัญญิก
5. ตำแหน่งเลขานุการ
6. ตำแหน่งกรรมการ

ส่วนวิธีการเลือกตั้งจะดำเนินการเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมติของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯในที่ประชุมใหญ่จะกำหนด แต่แนวทางที่เคยปฏิบัติมา สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

**วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ**  
 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. ประธาน 2. รองประธาน 3. กรรมการ 3 คน ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยวิธีเปิดเผย (ยกมือ) หรือโดยวิธีลับ (ลงคะแนน) ก็แล้วแต่มติที่ประชุมจะเห็นสมควร

**วิธีการลงรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ**  
 ให้มีผู้เสนอชื่อสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมที่ละตำแหน่ง มีผู้รับรอง

ไม่น้อยกว่า 5 คน เมื่อมีผู้เสนอชื่อ ผู้ลงรับเลือกตั้งจนครบทุกตำแหน่ง และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ชี้ขาดและถือว่าเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการชุดหนึ่งอยู่ในวาระได้คราวละ 2 ปี นับแต่วันประชุมใหญ่มีมติและจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระไม่ได้

**คุณสมบัติ** ของสมาชิกที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีหลายข้อ แต่ผู้เขียนขอยกมาเพียง 4 ข้อ กล่าวคือ

1. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และ
4. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี ฯลฯ

**บทบาทและหน้าที่แต่ละตำแหน่งของกรรมการ**

1. นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามกฎระเบียบข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ฯ
2. รองนายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการตามหน้าที่ที่นายกมอบหมาย
3. นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
4. เหรัญญิก มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯ ทั้งหมด การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมฯ
5. เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมฯ นัดประชุม จัดทะเบียนต่างๆ
6. กรรมการมีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมฯมอบหมาย

**สุดท้าย** หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรีจะได้คณะกรรมการชุดใหม่ที่มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเข้ามาบริหารกิจการให้เจริญรุ่งเรืองยาวนานสืบไป (อย่าลืมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะครบองค์ประชุม)

สวัสดิ์

**ของฝากท้ายคอลัมน์** มรดกที่ 11 ของท่านอาจารย์พุทธทาส ประจําสวนโมกข์ คือ กินข้าวจานแฉะ อาบน้ำในคู นอนกมูเฒ่าหมู ฟังยุงร้องเพลง ฯลฯ เป็นต้น เป็นหลักปฏิบัติเพื่อไม่มีปัญหาทางด้านการเป็นอยู่ ฝ่ายวัตถุและเหมาะสมแก่การก้าวหน้าทางด้านจิตใจ โดยหลักธรรมชาติที่ว่ากินอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง นั่นเอง

**ประกาศ**  
 ขอเชิญ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกท่านโปรดไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด ชั้น 4 โดยพร้อมเพียงกัน



สวัสดิ์ศรีรับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด ทุกท่าน มีคำถามจากสมาชิกที่อยากทราบว่า คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 55 ปัจจุบันมีใครบ้าง ทำหน้าที่อะไร ผมจึงขออนุญาตนำรายชื่อพร้อมรูปและหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ประจำปี 57 เพื่อท่านสมาชิกที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ทราบดังต่อไปนี้



**ดาบมา  
ตอบไป**  
นายอาทิตย์ บัวทอง 089-885-9579

**ฝ่ายอำนวยการ คือ**



นายบัณฑิตย์ กองกุล  
ประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด



นายอภิวัฒน์ กองกุล  
รองประธานกรรมการคนที่ 1



นายนฤตม แสงเขียวงาม  
รองประธานกรรมการคนที่ 2



นายสม จงถาวร  
รองประธานกรรมการคนที่ 3



นายเสมอ ทองดอนอ่อน  
เหรัญญิก



นายวันชัย ศรีเพ็ง  
กรรมการและเลขานุการ

**ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ คือ**



นายปัญญา เมืองฤทธิ์



นายอภิวัฒน์ จอนแจ้



นายชีวิน ยุ่นสมาน



นายจรัส ตันติพิบูลย์



นายอาทิตย์ บัวทอง



นายวิมล บรรณะทอง

**ฝ่ายเงินกู้สามัญ และพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ คือ**



นายบัณฑิตย์ กองกุล



นายปัญญา เมืองฤทธิ์



นายดนตรี จิตตะวิกุล



นายวิทยา ถาวรกันต์



นายวิชัย หับคล้าย



นายวันชัย ศรีเพ็ง

**ฝ่ายเงินกู้สวัสดิการ คือ**



นายดนตรี จิตตะวิกุล



นายนฤตม แสงเขียวงาม



นายชีวิน ยุ่นสมาน



นายสม จงถาวร



นายวรรณสูตร พันธุ์เกษียรดี



นายวิมล บรรณะทอง



ฝ่ายติดตามหนี้สิน คือ



นายวิชัย ทับคล้าย



นายวิทยา ดาวรวงศ์



นายวรรณสูตร พันธุะเกียรติ



นายอาทิตย์ บัวทอง



นายจรัส ตันติพิบูลย์



นายเสมอ ทองคอนอ่อน



นายไพฑูรย์ ปิ่นมั่งกร



สวัสดิ์ศิริรับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ และเพื่อนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ในฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระที่จะแจ้งสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ของเราได้ทราบความเคลื่อนไหว อันเป็นประโยชน์ต่อการรับทราบข้อมูลนอกเหนือจากรายชื่อเพื่อนสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนนี้มีจำนวนกี่ราย โดยเรื่องแรกจะแจ้งให้ทราบ คือ

1. ทางคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุดนี้ จะเสนอแก่ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินศพให้แก่เพื่อนสมาชิกจากเดิมรายละเอียด 1,000 บาท เป็น 4,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการได้ไปเยี่ยมชมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของจังหวัดอื่น เขาสามารถจ่ายเงินศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตให้มากกว่า 1,000 บาท ทางสมาคมฯ ของเราได้คำนวณรายละเอียดแล้วมีเงินพอจะเพิ่มให้สมาชิกได้โดยไม่เดือดร้อน โดยจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 นี้ ส่วนค่าพวงหรีดยังคงจ่ายเท่าเดิม รายละเอียด 500 บาท

2. จากการที่เพื่อนสมาชิกสมาชิกฌาปนกิจฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาคมฌาปนกิจของสหกรณ์ครูไทย มีการเก็บเรียกเงินค่าสงเคราะห์ศพในปีนี้เป็นจำนวน 5,268 บาท และ 4,020 บาท ตามลำดับ



**ข่าว**  
จาก  
**สมาคมฌาปนกิจ**

นฤดม แสงเขียวงาม 081-306-5352

สน.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอ. 042-814-493-4, 085-6427165

สส.ชสอ. 081-526-1140, 081-907-2641

มีสมาชิกได้สอบถามมาว่าทำไมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพมากกว่าปีที่แล้ว ผมได้สอบถามไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับคำตอบว่า เนื่องจากมีสมาชิกเสียชีวิตมากขึ้น จึงต้องเก็บค่าสมาชิกเพิ่มจากเดิม เพราะถ้าเก็บเท่าเดิมเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะลดลง ซึ่งทางเราได้รับคำตอบเพียงเท่านี้ จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทราบ

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 8 มีนาคม 2557 จึงเรียนเชิญสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป

4. ขอรายงานชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนมกราคม 2557 จำนวน 4 ราย ดังนี้

ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	ช่วงอายุ	ว/ด/ป ที่เสียชีวิต	สาเหตุ	สมาคมฯ	เงิน สงเคราะห์
9025	นางสนอง สมคิด (สมาชิก 21 ปี 5 เดือน)	ร.ร.วัดเพชราย	54 ปี	21 ธ.ค. 56	ไตวาย	สงเคราะห์ฯ	30,000.-
						40,50 ปีสหกรณ์ฯ	150,000.-
						สน.นบ	278,647.-
17931	น.สรตนมม สมทรัพย์ (สมาชิก 2 ปี 6 เดือน)	อบต.บางพลับ	52 ปี	25 ธ.ค. 56	มะเร็งรังไข่ ระยะสุดท้าย	40 ปี,50 ปีฯ	50,000.-
						สน.นบ	278,647.-
00279	นายสุนัย พันธุ์กำแหง (สมทบ) (สมาชิก 10 ปี 6 เดือน)	บ้านกาญเขต 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี	89 ปี	31 ม.ค. 56	หัวใจ หยุดเต้น เฉียบพลัน	สน.นบ	278,647.-
900067	นางวราภรณ์ มาลัยวงศ์ (สมทบ) (สมาชิก 10 ปี 10 เดือน)	บ้านกาญหน่วย ชำระ ที่สหกรณ์ฯ	87 ปี	5 ก.พ. 57	ปอดอักเสบ	สน.นบ	278,647.-



(ต่อจากหน้า 9)

5. รายละเอียดเงินสงเคราะห์

ที่	สมาคมอาชีพ	เสียชีวิต	เงินสงเคราะห์	ค่าดำเนินการหัก 4%	คืนเงินค่าสงเคราะห์ สฟล่องหน้า	เงินสงเคราะห์สุทธิที่ได้รับ	หมายเหตุ
1	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี		295,920.-	17,755.-	200.-	278,365.-	
2	ครูไทย		600,000.-	24,000.-	-	576,000.-	
3	ชุมนุมสหกรณ์ฯ		600,000.-	24,000.-	-	576,000.-	

หมายเหตุ \* คืนเงินสงเคราะห์ขั้นต่ำที่จะได้รับ  
 \*\* คือเงินสงเคราะห์ขั้นต่ำที่ได้รับหลังหักค่าดำเนินการ 4%

6. จำนวนสมาชิกปัจจุบันทั้ง 3 สมาคม

- 6.1 สมาคมอาชีพสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำนวนสมาชิก 9,864 คน จำนวนเงินที่ได้รับ 278,365 บาท
  - 6.2 สมาคมอาชีพสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำนวนสมาชิก 204,696 คน จำนวนเงินที่ได้รับ 576,000 บาท
  - 6.3 สมาคมอาชีพสงเคราะห์ของสหกรณ์ครูไทย จำนวนสมาชิก 261,601 คน จำนวนเงินที่ได้รับ 576,000 บาท
- ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจและคอยแนะนำในการทำงานของสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมาย ก่อนจากกันขอฝากคำฉันท์ที่เป็นอมตะให้ท่านได้ทบทวนการดำเนินชีวิต โดยเป็นคำฉันท์จากเรื่องกฤษณาสนนึ่ง ประพันธ์โดย กรมพระปรมาธิบดีชิโนรส ดังนี้

พฤษภกาสร	อีกกฤษณชรอันปลดปลง
โทหนต์เส่งคง	สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย	มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตหัวแต่ชั่วดี	ประดับไว้ในโลกา

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

**ประกาศ** รายละเอียดเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ไม่ทราบเป็นของท่านใด ตั้งแต่ปี 2540 - 2550  
 รายละเอียดตามใบแทรก สอบถามได้ที่เบอร์โทร 0 2525 4270-5, 0 2969 8201-2 ต่อ 112, 129, 114, 213

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด  
 ชุดที่ 55 ปี 2557

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด
บรรณาธิการ	นายบัณฑิตย์ กองกุล, นายมานัส บรรจงใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เมืองฤทธิ์
	นายหฤศม์ แสงชัยวงม
	นายสม จงถาวร
	นายเสมอ ทองคอนอ่อน
	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายชินัน ปู่เสมาน
	นายวันชัย ศรีเพ็ง
	นายดนตรี จิตตะวิกุล
	นายจรัส ตันติพิบูลย์
	นายวิภา กวาทินันต์
	นายวิชัย หับคล้าย
	นายวิมล บรรณะทอง
	นายวรรณสูตร พันธนะเกียรติ
	นายอาทิตย์ บัวทอง



**สหกรณ์คุณนที**  
 มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ  
 www.ntbcoop.com

ชื่อที่ 55 ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับทุกนางสงคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิบดี ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 โทร. 0 2525 4270-5, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com





## เสี่ยงจากเงินกู้

ชิวิน ยूनสมาน 081-1712271

### การผลิตสัญชาติเงินกู้ทำกำไรที่ “กัมดักหนี่”

วิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการอยู่ด้วยกันแบบมีความเห็นทางการเมืองที่ต่างกันจนเอามาพูดบนโต๊ะกินข้าวไม่ได้ หลายครั้งนำไปสู่การทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมานั้นเราๆ ท่านๆ ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองแล้ว มีความเข้าอกเข้าใจกันแบบว่า **“เอาใจเขา มาใส่ใจเรา”** จะเห็นได้ว่าเริ่มเด่นชัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วนะครับ และส่งผลทำให้เศรษฐกิจทรุดลง โดยจะเห็นได้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ต่ำกว่าในอดีตอย่างชัดเจน

ช่วงนี้ตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนกลับมาเป็นที่สนใจของผู้คนและที่เป็นประเด็นคือตัวเลขได้ส่งสัญญาณไปยังธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทบัตรเครดิต บริษัทเช่าซื้อและธุรกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา เพราะเหตุว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจไม่น่าจะหนีพ้น เงินสดขาดมือ หากกิจการค้ายังสามารถขายสินค้าได้ดีอยู่ แต่เจ้าของกิจการกลับมีความรู้สึกที่เงินสดไม่เพียงพอสำหรับกิจการในการใช้จ่ายใช้สอยก็แสดงว่ากระแสเงินสด ได้ถูกกักให้ติดอยู่ในกับดักอย่างได้อย่างหนึ่ง กับดักของกระแสเงินสดที่สำคัญ ที่เจ้าของกิจการจะละเลยไม่ได้ ก็คือ ลูกหนี้ ของกิจการนั่นเอง แต่กิจการที่มักจะประสบปัญหาเงินสดขาดมือ และมักจะพบว่าเจ้าของกิจการ หรือตัวเก่าแก่ก็ไม่ถนัดในเรื่องการติดตามตามทวงหนี้ นั่นเอง

ความเป็นจริงในปัจจุบันความต้องการวงเงินของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติ การอนุมัติการขอเพิ่มวงเงินอยู่ที่ 80% ของความต้องการที่ขอเข้ามา ขณะที่อัตราการปฏิเสธสินเชื่ออยู่ที่ 30-40% เพราะต้องแข่งงวดกับการคัดเลือกลูกค้ามากขึ้น โดยจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินเดือนประจำเป็นหลัก การขอเพิ่มวงเงินก็อาจมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้น ตรงกันข้ามกับรายได้ของผู้บริโภคที่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเลย ทำให้ในการพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นวงเงินแต่ละครั้ง ก็จะต้องพิจารณาจากเหตุผลในการใช้วงเงิน และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายเป็นหลัก และต้องจับตาพฤติกรรมลูกหนี้ อย่างละเอียด เพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นมือเพื่อวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าลูกค้ามีความเสี่ยงหรือไม่ และเสี่ยงในระดับใด ลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอย่างไร เกินตัวหรือไม่ ฝืนที่จะยังใช้จ่ายแม้ว่ามีปัญหาหรือไม่ ขาดส่งหรือค้างชำระหรือไม่

จากการติดตามทวงหนี้แบบเข้มงวด หากพบว่าลูกค้าเริ่มค้างค่างวดหลังครบกำหนดชำระ จะไม่รอและจะเริ่มตามทวงได้เลย และจะเห็นได้ว่าการติดตามหนี้ไม่รุนแรง เพราะมีระเบียบแบบกฎหมายติดตามทวงหนี้และมีระเบียบแนวทางการปฏิบัติของแบงก์ชาติที่ค่อนข้างเข้มงวดออกมาเพื่อรักษาสิทธิและให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นในวันแรกหากไม่มีการชำระเมื่อครบกำหนดก็ต้องติดตามทวงหนี้ ...พูดง่ายๆ คือ ไม่รอแล้ว การที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถามไถ่ลูกค้าถึงสาเหตุของการค้างชำระคำตอบที่พบบันมากคือหมุนไม่ทัน สิ้น หรือเพราะรอรอบเงินเดือนออก ฝั่งของคนให้กู้จึงมุ่งไปที่การติดตามลูกค้าตลอดเวลา

ในบรรยากาศแบบนี้ การรักษาประวัติ การไม่ก่อหนี้โดยไม่มีเหตุผล การไม่จัดสรรจัดการรายได้-รายจ่ายของครอบครัว จะนำมาซึ่งความเสี่ยงมาก ๆ ในการก้าวเข้าไปสู่กับดักการเป็นหนี้ และกลายเป็นคนผิดสัญญาเงินกู้ไปทันที





**ข่าว**  
**ประชาสัมพันธ์**

วิมล บรรณะทอง โทร:080-236-4555

แบบสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมอาชีพ/พัฒนาอาชีพของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนพบุรี จำกัด

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ - นามสกุล.....สมาชิกเลขที่..... อายุ.....ปี

1.2 ตำแหน่ง  ข้าราชการบำนาญ  ข้าราชการครู  ครูเอกชน

1.3 สังกัด  สพป.นบ. 1  สพป.นบ. 2  สพม. 3  อบจ.  
 เอกชน  อีตราจ้าง  อื่นๆ โปรดระบุ .....

1.4 เพศ  ชาย  หญิง

1.5 ที่อยู่.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

2. ความต้องการการฝึกอบรมอาชีพ / พัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนพบุรี จำกัด

(ทำเครื่องหมาย ✓ ตรงหน้าอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม)

ประเภทเกษตร

ประเภทอาชีพ

ประเภทอาหาร

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> การเพาะเห็ดฟางด้วยตะกร้าอย่างง่าย | <input type="checkbox"/> ช่างเสริมสวย                      | <input type="checkbox"/> การทำข้าวเกรียบสมุนไพร |
| <input type="checkbox"/> การปลูกผักไฮโดรโปนิก              | <input type="checkbox"/> ช่างตัดผมชาย                      | <input type="checkbox"/> กะหรี่ปั๊บทรงเครื่อง   |
| <input type="checkbox"/> การเพาะเห็ดนางฟ้า                 | <input type="checkbox"/> การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษโทรศัพท์ | <input type="checkbox"/> แป้งข้าวหมาก           |
| <input type="checkbox"/> ปลูกหมักชีวภาพ                    | <input type="checkbox"/> ตะกร้าจากเส้นพลาสติก              |   |
|  | <input type="checkbox"/> ศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใยบัว          |   |
|  | <input type="checkbox"/> ศิลปะการปั้น                      |   |

อื่นๆ โปรดระบุ .....

3. ระยะเวลาที่ต้องการให้การฝึกอบรม วันหยุดราชการ ระหว่างเวลา.....น.ถึง.....น.จำนวน.....วัน

กรุณาส่งแบบสำรวจกลับมายัง สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนพบุรี จำกัด **ส่งกลับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557**

เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถนนรัตนวิเชียร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรสาร

02-969-8200 หรือ ที่ e-mail address: ntbcop@hotmail.co.th ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-969-8201-2 ,

02-525-4270-5

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนพบุรี จำกัด

เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถนนรัตนวิเชียร์

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000





**ประกาศข่าว**

**ประชาสัมพันธ์**

**รายละเอียดเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ**

**ไม่ทราบว่าเป็นของท่านใด**

**ตั้งแต่ปี 2540 - 2550**

**รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ**

**และนำเอกสารการโอนมายืนยัน**

**หรือสอบถามได้ที่**

**เบอร์โทร 02-969-8201-2, 02-525-4270-5**

**ต่อ 112, 129, 114, 213**



วันที่	จำนวน
27/5/2540	2,500.00
13/11/2541	7,000.00
21/12/2541	14,800.00
18/8/2542	10,000.00
5/6/2543	200.00
9/6/2543	5,000.00
9/6/2543	3,515.00
18/6/2543	5,500.00
4/12/2543	7,000.00
14/12/2543	2,221.00
29/12/2543	6,400.00
5/7/2544	4,000.00
31/7/2544	1,100.00
22/8/2544	16,000.00
5/9/2544	4,000.00
6/9/2544	11,300.00
11/10/2544	11,300.00
12/10/2544	2,050.00
26/12/2544	6,000.00
28/12/2544	1,000.00
28/12/2544	4,000.00
2/1/2545	3,000.00
7/1/2545	4,000.00
31/1/2545	6,000.00
8/2/2545	12,000.00
1/3/2545	1,715.75
3/4/2545	3,000.00
4/3/2546	5,858.00
10/3/2546	1,000.00
4/4/2546	2,000.00
30/4/2546	1,000.00
2/6/2546	5,000.00
13/6/2546	4,000.00
7/7/2546	5,000.00
14/10/2546	1,000.00
12/3/2547	6,000.00
2/4/2547	3,000.00
8/4/2547	7,500.00
12/4/2547	1,801.50
21/4/2547	6,000.00
17/5/2547	3,000.00
30/9/2547	4,700.00
28/10/2547	5,000.00
1/11/2547	3,000.00
29/11/2547	3,500.00
3/2/2548	6,300.00
14/2/2548	3,000.00
9/5/2548	5,300.00
14/6/2548	1,500.00
8/7/2548	6,000.00
29/7/2548	2,500.00
3/11/2548	2,500.00
30/12/2548	2,500.00
30/01/2549	3,019.00
06/02/2549	6,000.00
20/02/2549	3,000.00
28/02/2549	4,000.00



วันที่	กรุงศรี	กรุงเทพ	กรุงไทย
28/02/2549	240.00		
05/04/2549	5,000.00		
19/05/2549	1,000.00		
29/05/2549	1,090.00		
31/05/2549	2,000.00		
06/06/2549	3,000.00		
11/08/2549	6,000.00		
18/12/2549	2,500.00		
05/02/2550	6,000.00		
19/02/2550	5,000.00		
23/03/2550	2,000.00		
29/03/2550	5,000.00		
30/03/2550	1,090.00		
07/05/2550	2,000.00		
03/07/2550	3,000.00		
03/08/2550	1,745.00		
09/08/2550	6,000.00		
31/08/2550	3,000.00		
02/10/2550	6,000.00		
04/11/2550	6,000.00		
01/12/2550	540.00		
3/12/2540		4,000.00	
4/2/2541		21,000.00	
30/5/2541		6,948.00	
7/8/2541		10,000.00	
25/12/2541		20,000.00	
14/5/2542		50,000.00	
28/5/2542		10,000.00	
22/6/2542		6,000.00	
18/11/2543		3,000.00	
8/6/2544		7,000.00	
17/8/2544		4,000.00	
2/10/2544		9,000.00	
25/2/2545		1,000.00	
28/2/2545		6,591.75	
15/7/2546		2,000.00	
31/7/2546		1,000.00	
5/1/2547		2,000.00	
27/2/2547		1,000.00	
14/6/2547		2,000.00	
7/7/2547		10,000.00	
19/10/2547		13,431.00	
3/2/2548		1,589.75	
31/8/2548		4,969.75	
04/01/2549		360.00	
10/01/2549		370.00	
26/01/2549		6,500.00	
08/02/2549		240.00	
08/02/2549		4,000.00	
05/06/2549		200.00	
30/03/2550		4,103.50	
31/03/2550		6,742.50	
25/05/2550		3,000.00	
26/06/2550		500.00	
04/09/2550		540.00	
02/11/2550		13,000.00	
1/5/2540			2,586.29



วันที่	กรุงเทพฯ
2/7/2540	3,734.00
30/7/2540	3,255.00
15/9/2540	2,500.00
8/10/2540	3,164.00
2/12/2540	963.00
11/12/2540	5,000.00
31/12/2540	12,104.00
5/1/2541	10,000.00
3/3/2541	5,000.00
16/3/2541	6,450.00
4/5/2541	5,000.00
5/10/2541	20,600.00
2/11/2541	11,727.00
30/12/2541	1,010.00
2/3/2542	500.00
9/3/2542	500.00
2/4/2542	500.00
6/5/2542	500.00
11/5/2542	1,000.00
24/5/2542	1,000.00
1/6/2542	500.00
1/6/2542	500.00
15/6/2542	1,000.00
6/7/2542	500.00
9/7/2542	2,300.00
27/7/2542	1,000.00
5/8/2542	200.00
9/8/2542	2,300.00
11/8/2542	1,000.00
31/8/2542	500.00
14/1/2543	1,000.00
3/4/2543	7,000.00
3/5/2543	15,900.00
11/7/2543	2,000.00
3/8/2543	200.00
31/10/2543	1,793.00
14/11/2543	2,000.00
27/12/2543	8,807.00
27/12/2543	7,820.25
29/12/2543	2,000.00
28/2/2544	1,500.00
7/3/2544	6,145.00
13/3/2544	6,623.00
12/4/2544	2,000.00
12/6/2544	6,523.00
18/6/2544	4,000.00
3/7/2544	2,000.00
1/10/2544	2,500.00
7/10/2544	4,000.00
31/10/2544	3,934.50
31/10/2544	3,491.25
20/11/2544	1,500.00
11/12/2544	4,000.00
4/1/2545	3,500.00
7/1/2545	2,035.75
21/1/2545	5,000.00
22/1/2545	4,000.00



วันที่	กรงไทย
4/3/2545	10,000.00
28/3/2545	8,000.00
29/3/2545	4,000.00
13/5/2545	4,000.00
17/5/2545	2,000.00
4/6/2545	5,300.00
5/6/2545	3,000.00
1/8/2545	1,000.00
5/9/2545	300.00
1/10/2545	5,935.25
22/11/2545	5,000.00
29/11/2545	6,500.00
7/12/2545	4,000.00
27/12/2545	5,000.00
27/12/2545	3,000.00
27/12/2545	5,000.00
8/4/2546	1,500.00
10/4/2546	1,500.00
17/4/2546	1,000.00
2/5/2546	5,000.00
19/5/2546	21,500.00
5/6/2546	300.00
26/6/2546	5,100.00
27/6/2546	300.00
7/7/2546	500.00
5/9/2546	500.00
5/9/2546	540.00
24/10/2546	2,500.00
31/10/2546	8,000.00
4/11/2546	544.00
6/11/2546	2,000.00
23/12/2546	10,000.00
6/5/2547	7,150.00
30/6/2547	10,000.00
29/7/2547	5,000.00
10/9/2547	1,000.00
22/9/2547	500.00
24/9/2547	4,000.00
30/10/2547	3,000.00
29/11/2547	13,806.25
3/12/2547	3,000.00
7/12/2547	420.00
28/12/2547	1,300.00
5/1/2548	500.00
5/1/2548	2,100.00
5/1/2548	1,600.00
6/1/2548	7,747.00
10/1/2548	500.00
1/2/2548	3,000.00
7/2/2548	1,000.00
10/2/2548	2,000.00
18/2/2548	4,000.00
7/3/2548	8,300.00
29/3/2548	2,000.00
4/4/2548	2,000.00
29/4/2548	5,000.00
4/5/2548	500.00



วันที่	คงไทย	รวม
4/5/2548	530.00	
9/5/2548	4,407.00	
30/6/2548	4,000.00	
30/6/2548	5,000.00	
4/7/2548	4,014.00	
5/7/2548	2,500.00	
18/7/2548	2,500.00	
3/8/2548	1,000.00	
5/8/2548	1,000.00	
17/8/2548	1,000.00	
18/8/2548	500.00	
31/10/2548	9,331.00	
31/10/2548	2,000.00	
30/12/2548	2,500.00	
30/12/2548	2,000.00	
05/01/2549	5,085.00	49/5
05/01/2549	1,500.00	49/6
18/01/2549	3,000.00	49/7
26/01/2549	1,214.25	49/8
26/01/2549	2,000.00	49/9
01/02/2549	7,000.00	49/20
09/02/2549	2,000.00	49/21
23/02/2549	410.00	49/22
20/04/2549	190.00	49/24
19/05/2549	340.00	49/28
02/06/2549	8,000.00	49/31
21/06/2549	390.00	49/32
30/06/2549	6,000.00	49/33
12/07/2549	4,538.00	49/34
01/09/2549	10,800.00	49/43
05/09/2549	2,200.00	49/44
30/09/2549	1,635.75	49/45
08/11/2549	4,000.00	49/48
04/12/2549	6,000.00	49/74
26/12/2549	6,055.00	49/76
02/02/2550	2,109.25	50/13
16/02/2550	90.00	50/14
02/04/2550	1,100.00	50/22
11/04/2550	350.00	50/24
02/05/2550	410.00	50/28
10/07/2550	3,000.00	50/35
16/07/2550	2,300.00	50/36
01/08/2550	900.00	50/41
07/08/2550	3,500.00	50/42
23/08/2550	1,000.00	50/43
04/09/2550	3,000.00	50/48
05/09/2550	10,000.00	50/49
28/09/2550	1,500.00	50/51
29/09/2550	6,500.00	50/52
05/10/2550	14,239.75	50/57
29/10/2550	6,500.00	50/59
27/11/2550	1,000.00	50/68
04/12/2550	635.00	50/82
27/12/2550	3,000.00	50/89
<b>รวม 282 รายการ</b>	<b>616,182.54</b>	<b>1,189,054.04</b>